



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 24/2542

วันที่ 5

มีนาคม 2542

## เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประเทศไทยตามแผน Miyazawa

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้ความช่วยเหลือภายใต้ New Miyazawa Initiative หรือแผน Miyazawa วงเงิน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเทศที่ประสบวิกฤติทางการเงินในเอเชีย 5 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการสร้างเสถียรภาพของตลาดการเงินระหว่างประเทศ

การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนระยะปานกลางและระยะยาว (Medium-to-Long Term Support) วงเงิน 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมาตรการสนับสนุนระยะสั้น (Short Term Support) วงเงิน 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนระยะสั้นเพื่อการชำระระหว่างประเทศ เนื่องจากมีปัญหาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ร้องขอตามความจำเป็นต่อไป

กระทรวงการคลังของแถลงให้ทราบโดยทั่วกันว่า ในส่วนของประเทศไทยนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นได้แจ้งผลการให้ความช่วยเหลือภายใต้แผน Miyazawa งวดแรก สรุปได้ดังนี้

1. รัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงการคลังได้ตกลงจะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นเงิน 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย

(1) เงินกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งญี่ปุ่น หรือ JEXIM Bank วงเงิน 1,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินกู้ Two Step Loan วงเงิน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงิน วงเงิน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปเงินกู้ร่วม (Co-Financing) กับธนาคารโลก

(2) เงินกู้จากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น หรือ OECF วงเงิน 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินกู้เพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มเติม สำหรับปีงบประมาณ 2542 วงเงิน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเกษตร วงเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปเงินกู้ร่วม (Co-Financing) กับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย

2. นอกจากวงเงินกู้ตามข้อ 1. แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงการต่างประเทศและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Ministry of International and Industry : MITI) ได้ตกลงให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการสนับสนุนการค้าประกันเงินกู้ในรูป Investment and Trade Insurance Facility ในวงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3. การให้ความช่วยเหลือที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศในครั้ง นี้ จะเป็นการให้ความช่วยเหลือในส่วนเร่งด่วนรอบแรก และรัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ประเทศไทย ในโครงการต่างๆ ตามความจำเป็นต่อไปเป็นลำดับ

ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการกู้เงินที่กล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินกู้มาใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ ประเทศได้ตาม

ความเหมาะสมต่อไป

---

*Posted 5 Mar 1999*